



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาชัยพหล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 [http://www.psrุ.ac.th](http://www.psrु.ac.th)

ฉบับที่ ๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือถึงราชเลขาการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ เชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเปิดการประชุมใหญ่ HERP CONGRESS 1

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยอาคารหอประชุม จำนวน ๑ หลัง อาคารที่พักขนาด ๑๒๐ ห้อง จำนวน ๑ หลัง และอาคารประชุมสัมมนา จำนวน ๑ หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีความรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีไปสู่สาธารณะ ซึ่งขณะนี้ อาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดทดลองระบบไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิชาการ The First Higher Education Research Promotion Congres (HERP CONGRESS 1) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือกับ ๗๐ มหาวิทยาลัย รวมกว่า ๗๐๐ โครงการ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการบรรยาย ไปสเตอร์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลผลิตจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน

และเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้ทำหนังสือถึงราชเลขาการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ในการเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ The First Higher Education Research Promotion Congres (HERP CONGRESS 1) ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ หรือตามกำหนดการที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โดยความคืบหน้า ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งข่าว การให้บริการฐานข้อมูล Science Direct

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด สกอ. เรื่อยมา และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล จำนวน ๑๓ ฐาน โดยมีฐานข้อมูล ScienceDirect ด้วยนั้น **เนื่องด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้การจัดทำสัญญาล่าช้า** สำหรับฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้มีหนังสือแจ้งปิดบริการหากการจัดทำสัญญายังไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง สกอ. ได้มีหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากบริษัท ซึ่งทางบริษัทอาจไม่ยินยอมในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจตามมา ว่าการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อาจเข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ด้วย

มรพส. จัดทำตaxyกัันนภพืราบ อาคาร ฉ. และ ม. / ก่อสร้างแฟลตหลังใหม่ จึงขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก แจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำตaxyกัันนภพืราบ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฉ.) และอาคารมหาวชิราลงกรณฯ (ม.) ในช่วงเย็นถึงค่ำ โดยจะมีผู้รับจ้างเข้า - ออก บริเวณอาคารในช่วงที่ดำเนินการ และอาจจะมีผลกระทบทำให้เกิดเสียงดัง แต่หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยลดปัญหาเรื่องนภพืราบ กลิ่น และความสะอาดของอาคาร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๑ อาคาร คือ อาคารที่ปวิชญ์

และในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแฟลตอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๔๐ ยูนิต เพื่อรองรับความต้องการด้านที่พักอาศัยให้กับบุคลากร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการถมดินบริเวณพื้นที่ปลูกสร้าง ซึ่งจะอยู่ด้านหลังสนามกีฬาพระองค์ดำ ส่วนทะเลแก้ว (ใกล้กับ สวท. พิษณุโลก) โดยจะมีรถขนดินเข้า - ออก ประตู่ ๓ และ ประตู่ ๔ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สะดวกในการจราจรในถนนที่รถขนดินสัญจร และอาจจะต้องมีการปิดกั้นถนนบางช่วง จนกว่าการดำเนินการขนและถมดินจะเสร็จสิ้น

ดังนั้น จึงขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญ คณะ หรือ หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในวารสาร “ศรีพิบูลฯ” ติดต่อได้ที่งาน ปชส. ชั้น ๑ ที่ปวิชญ์ ภายใน ๓๐ พ.ย.ศกนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศรีพิบูลฯ” ฉบับที่ ๘ ประจำ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยจะดำเนินการจัดทำต้นฉบับในช่วงนี้ ดังนั้น คณะ หรือหน่วยงานใด ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ สามารถติดต่อ ส่งมาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ เบอร์ภายใน ๙๑๓๕ หรือ e-mail : kai.viyada@hotmail.com **ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕**